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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ  รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนกระทรวงการคลัง เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๙ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในก ากับ    
 ภาพรวมกระทรวงการคลัง 
 -  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 -  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส าหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 

                                             เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
 -  กรมธนารักษ์ 
 -  กรมบัญชีกลาง 

   -  พิจารณางบประมาณของงบกลางที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ 
              (๑) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
 (๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
 (๓) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
  (๔) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 
 (๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
 (๖) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

                                                  พิบัติกรณีฉุกเฉิน 
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง 

                                                  และพนักงานของรัฐ 
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ผลการพิจารณา 
 

กระทรวงการคลัง     ๑๔,๓๕๘,๒๔๙,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง    ๑,๘๗๕,๖๓๙,๖๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

ภาพรวมกระทรวงการคลังและส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- การเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการลดค่าเช่าที่ดินให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
   นอกจากนี้ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา แม้ว่าจะมีการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อไม่กี่
เดือนก่อน แต่ปัจจุบันถนนที่สร้างใหม่ได้ เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว จึงขอสอบถาม กรมศุลกากรว่า  
เป็นเพราะเหตุใด 
   ส่วนของ กรมสรรพสามิต มีการร้องเรียนจากประชาชนกลุ่มผู้ปลูกใบยาสูบว่า มีการจัดเก็บภาษีใบ
ยาสูบร้อยละ ๔๐ ท าให้ยาสูบในประเทศมีราคาสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่ในประเทศเปลี่ยนไปสูบบุหรี่จาก
ต่างประเทศแทน จนท าให้ยาสูบของเกษตรกรไทยสามารถจ าหน่ายให้ผู้สูบน้อยลง ทั้งนี้ ได้มีการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชะลอการเก็บภาษีร้อยละ ๔๐ ออกไปก่อน ๑ ปี และให้มีการพิจารณาอัตราภาษีอีก
ครั้ง  

  นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หน่วยงานควรให้มีการพักหนี้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ๓ ปี 
และให้มีการลดดอกเบี้ย รวมทั้งให้เงินชดเชยเกษตรกรกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลดการปลูกยาสูบ  
ในประเทศด้วย ทั้งนี้ ขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา 

- ด่านศลุกากร จ านวน ๒ แห่ง คือ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส และด่านศุลกากรประกอบ 
จังหวัดสงขลา ยังคงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในตู้คอนเทรนเนอร์ ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีสภาพดีกว่าของประเทศไทย ประเด็นดังกล่าวเป็น
เรื่องหน้าตาของประเทศและเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจด้านความมั่นคง หากไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้จะเกิด
ความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 นอกจากนี้ กรณีเงินคงคลังของประเทศมีจ านวนประมาณกว่า ๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่า
มีจ านวนมาก เพราะเหตุใด จึงไม่น างบประมาณดังกล่าวมาลดจ านวนเงินกู้ของประเทศ ให้ดุลงบประมาณของ
ประเทศมีความสมดุลมากขึ้น ทั้งนี้ ขอสอบถามส านักปลัดกระทรวงการคลังว่า จะสามารถบริหารงบประมาณ
ในประเด็นดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร  

- เงินนอกงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑  
ได้วางหลักไว้ว่า เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  และในมาตรา ๖๒  
ได้วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลังเรียกให้
หน่วยงานของรัฐน าเงินดังกล่าวส่งคลัง ด้วยเหตุนี้ จึงขอสอบถามเพ่ิมเติมว่ามีหน่วยงานที่ไม่ได้มีการส่งเงิน
งบประมาณคืนคลังหรือไม่ เพราะเงินนอกงบประมาณไม่ได้มีการเสนอข้อมูลลงในเอกสารงบประมาณ 
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 นอกจากนี้ มีกรณีงบการเงินของหน่วยราชการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ หน่วยงานมีการพิจารณา
ในเรื่องนี้อย่างไร ส่วนกรณี เงินบริจาคการกุศลที่หน่วยงานรัฐบริจาคไปแล้ว ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติงบประมาณการ
บริจาคเหล่านี้ และงบประมาณดังกล่าว อยู่ในรายการงบประมาณใด 
 ส่วนกรณีเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิม ใน ๔ เดือนที่ผ่านมามีการเก็บภาษีได้ลดลง เป็นเพราะประชาชนใช้
จ่ายเงินน้อย หรือเป็นเพราะสาเหตุใด และหน่วยงานจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
  ในกรณีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยไม่เปิดถุง ท าให้การจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ประกอบการในประเทศเสียเปรียบ จึงขอสอบถามว่า วิธีการน าเข้าสินค้าในรูปแบบดังกล่าวยังคงมีอยู่
หรือไม ่
 ส่วนในเรื่องของดอกเบี้ย ระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่างกันท าให้เกิดความเหลื่อม
ล้ าอย่างมาก หน่วยงานมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
 ส่วนในเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หน่วยงานมีการจัดเก็บรายได้จากฐานเดิม
หรือจัดเก็บจากฐานภาษีใหม่ 

- ภาษีสุราและบุหรี่ มีอยู่จ านวนเท่าใด การบริหารจัดการภาษีดังกล่าวมีการด าเนินการอย่างไร 
เส้นทางการได้รับภาษีเป็นอย่างไร ภาษีดังกล่าวอยู่ในรายการงบประมาณใด 

  ในส่วนของงบประมาณของสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่จ านวนเท่าใด การบริหารจัดการงบประมาณ
ในส่วนนี้ เป็นอย่างไร เส้นทางการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร 

- กรมศุลกากร ควรให้ความส าคัญกับเรื่องของการลักลอบน าเข้าสินค้าทางการเกษตร ไม่ว่ าจะเป็น 
มะพร้าว หรือน้ ามันปาล์ม ในส่วนของน้ ามันปาล์ม ประเทศไทยสามารถผลิตได้ปีละ ๓ ล้านตัน เพ่ือน ามาผลิต
เป็นน้ ามัน ดีเซล (B๒๑) ทั้งนี้ แม้ว่าการผลิตน้ ามันดีเซลของประเทศไทยจะใช้น้ ามันปาล์มถึง ๒ ล้านตัน  
แต่ราคาน้ ามันปาล์มในประเทศกลับไม่สูงขึ้น เป็นเพราะมีการลักลอบน าเข้าปาล์มน้ ามันจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งท าให้เกษตรกรไทยและประเทศไทยเสียหายอย่างมาก 

- วิสัยทัศน์ของกระทรวงการคลัง คือ การเป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หน่วยงานยังคงเป็นเสาหลักอยู่หรือไม่ ความเชื่ อมั่นของหน่วยงานมี
ข้อมูลหลักฐานจากเรื่องใด เพราะปัจจุบันเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก 
 การประมาณการณ์ GDP อยู่ที่ ๓.๐-๔.๐ และคาดการณ์ว่าจะมีงบประมาณ ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้
ประมาณ ๒.๗ ล้านล้านบาท แต่หลังจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้มีผู้ตกงานเป็นจ านวนมาก จึงมีการ
คาดการณ์ว่า GDP จะอยู่ที่ ๒.๘ ดังนั้น จึงขอสอบถามหน่วยงานว่า ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ยัง
เหมือนเดิมหรือไม่ หากคงเดิมเป็นเพราะเหตุใด หากลดลงเป็นเพราะเหตุใด และจะด าเนินการอย่างไร  
 มาตรการชี้วัดเสาหลักทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 
๑๕ มาตรการ  จึงขอรายละเอียดของ ๑๕ มาตรการดังกล่าว  แบ่งเป็นกลุ่มอย่างไร บริหารการเงินแผ่นดินจ านวน
เท่าใดกี่รายการ จัดเก็บรายได้กี่มาตรการ เป็นต้น เพ่ือเป็นหลักประกันว่า หน่วยงานจะสามารถจัดเก็บงบประมาณ
ทั้งหมดได้ ๓.๒ ล้านล้านบาท 
 ขอรายละเอียด งบประมาณโครงการสวัสดิการประชารัฐ ซึ่งมีกฎหมายรับรองในปี ๒๕๖๑ โดยขอ
ข้อมูลผลการด าเนินงานตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และข้อมูลงบประมาณท่ีใช้จ่าย รวมทั้งแหล่งเงิน อีกทั้ง ขอให้
หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
และ ต้นปี ๒๕๖๓ เช่น โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” โดยขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงบประมาณ ขอรายละเอียด
ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนของโครงการ เพ่ือจะได้พิจารณาว่า เข้าข่ายหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณไป
พลางก่อนของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ ประการต่อมา 
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ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดการใช้จ่ายงบกลางทั้งหมด ย้อนหลัง ๓ ปี โดยขอจัดส่งเป็นเอกสารให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงเกี่ยวกับโครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และขอให้ ชี้ แจง เกี่ ยวกับค่ าใช้ จ่ าย ระบบ GFMIS ที่ ต้ องมีการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี ละประมาณ 
๓๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ -๔๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ซึ่ งมีลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณเหมือนกับงบผูกพัน  
ดังนั้น หากปีงบประมาณใด ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการระบบ GFMIS ได้ใช่หรือไม่ 
ทั้งนี้ ข้อให้จัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา 
 ในกรณีมีการลักลอบน าเข้ากระเทียมที่มีการเวียนเทียนใบประทวน ซึ่งท าให้เกษตรกรไทยได้รับความ
เดือดร้อน ทั้งนี้  เข้าใจว่าบริเวณพ้ืนที่ของศุลกากรมีอิทธิพลอยู่ จึงต้องมีการหารือกับหน่วยงานโดยยึด
ผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
 ภาษีมรดกที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายมา ๒-๓ ปี แล้ว แต่ไม่สามารถเก็บภาษีนี้ได้มากนัก ทั้งนี้ 
ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่มีชื่อเสียงและมีความร่ ารวยได้เสียชีวิต แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีมรดก จึงขอให้
หน่ วยงาน จ าแนกเป็ นรายประเภทของประชาชน ว่ามีทรัพย์สินจ านวนเท่ าใด เช่น มีทรัพย์สิ น 
๑๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาทกี่ คน  ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  กี่ คน  ๑๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท กี่ คน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กี่คน โดยให้หน่วยงานชี้แจงเป็นเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ได้มีนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดย
การน างบประมาณที่ยืมมาจากหน่วยงานอ่ืน เช่นรัฐวิสาหกิจ มาด าเนินโครงการก่อน โดยไม่ผ่านกระบวนการ
อนุมัติงบประมาณของรัฐสภา ซึ่งเหมือนเป็นการบังคับให้ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องอนุมัติงบประมาณให้ เพราะ
เป็นงบประมาณที่ยืมมาจากหน่วยงานอ่ืน กรณีนี้ควรมีการด าเนินการอย่างไร  นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงาน
รายงานข้อมูลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา ด้วย 
 กรณีของ FTA ระหว่าง ไทยกับอาเซียนซึ่งจะมีผลบังคับใช้  FTA ในปี ๒๐๒๐ ขอสอบถามว่า  
จะเกิดผลกระทบในกรณีดังกล่าวคิดเป็นจ านวนเท่าใด จะมีผลต่อการจัดท างบประมาณในอนาคตหรื อไม่ 
เพราะประเทศไทยมีงบประมาณที่ขยายตัวทุกปี ท าให้ภาครัฐอาจต้องมีการเก็บภาษีเพ่ิมเติมซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน  ทั้งนี้ ขอข้อมูลเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา  
 ขอให้จัดส่งข้อมูลเป็นเอกสาร เกี่ยวกับการจ่ายชดเชยเงินคงคลังว่าเพราะเหตุใด จึงต้องมี การจ่าย
ชดเชยเงินคงคลังในปี ๒๕๖๒  

- สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังก ากับดูแลอยู่  มีอยู่หลายหน่วยงาน โดยเห็นว่าจะมีการ 
ควบรวมหน่วยงานกัน เช่น บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการควบรวมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หรือ Sme Bank ควบรวมกับ Exim Bank รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
ด้วย ขอสอบถามว่า ขณะนี้ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว  

- ภาพรวมการจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือลดลงจากเป้าหมายเดิม และมีการรั่วไหลใน
การจัดเก็บภาษีหรือไม่ หากมีการรั่วไหล มีการรั้วไหลอย่างไร ขอให้หน่วยงานชี้แจง 
 กรณีการลักลอบน าสินค้าจากต่างประเทศ ท าให้ภาษีรั่วไหล มีการด าเนินการและมาตรการป้องกัน
อย่างไร และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในลักษณะหนี้ครัวเรือน เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
หน่วยงานไม่ได้เสนอจ านวนผู้มีหนี้ครัวเรือนให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณาจึงขอให้หน่วยงานน าเสนอ
ข้อมูลเหล่านี้ด้วย 

กรณีแผน GFMIS  และระบบ NEW GFMIS งบประมาณจ านวน ๕๙๐,๗๙๑,๗๐๐ บาท  ซึ่งแผน
ดังกล่าว เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของ E-Bidding เพราะในปัจจุบันการใช้ E- Bidding มีปัญหาอย่างมาก  
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เช่น ราคากลางที่มีอยู่ไม่ได้มาตรฐาน มีการใช้ดุลยพินิจในการผ่อนผันในระบบ และยังมีปัญหาระหว่างผู้
ประมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น จึงขอสอบถามว่า หน่วยงานจะด าเนินการอย่างไรให้  E- Bidding มีการ
ด าเนินการที่เป็นมาตรฐาน และโปร่งใสได้ ทั้งนี้  ขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งข้อมูล ขอชื่อผู้ที่เข้าบริการ  
E-bidding ของปี ๒๕๖๒ ทั้งผู้ชนะประมูลและผู้เข้าร่วมประมูล รวมทั้ง ขอข้อมูลบริคณห์สนธิด้วย โดยขอให้
จัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา                                    

ผู้แทนจากกระทรวงการคลังและส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ชี้แจงการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีปัญหาด้านกฎหมายที่ท าให้ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษีลดลง และในเรื่องใบก ากับภาษีปลอมซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล ดังนั้น จึงต้องหา
วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- ในเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการให้สวัสดิการโดยการแจกเงิน ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนใน
การใช้งบประมาณหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่ามีทั้งผลด้านบวกและด้านลบ โดยมีงานวิจัยว่าการแจกเงินลักษณะ
ดังกล่าวท าให้ประชาชนเกิดความหวัง ซึ่งบัตรสวัสดิการจะส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพให้ประชาชนพ้นเส้นความ
ยากจน 

- ชี้แจงเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี ๒๕๖๒ กฎหมายก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ แต่
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากต้องการประหยัดงบประมาณ หรือกรณีที่บางโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น มีการโต้แย้งการจัดท า TOR ดังนั้น ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องไม่ท าให้
เป้าหมายหรือแผนบูรณาการเปลี่ยนแปลงไป 

- ส าหรับโครงการเกษตรกรของรัฐที่รัฐเข้าไปช่วยเหลือ ชี้แจงว่ามีแผนบุคลากรของภาครัฐที่มี
งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงขึ้น ซึ่งแม้มีจ านวนบุคลากรที่ลดลงแต่เนื่องจากบุคลากรได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน
และการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

- ในการก่อหนี้สาธารณะตามกรอบวินัยการเงินการคลังชี้แจงว่า มีจ านวนร้อยละหกสิบและ
กระทรวงการคลังได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ว่ารัฐบาลยังคงต้องใช้งบประมาณขาดดุลเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังควบคุมหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบสูงสุดไม่เกิน ๔๘ เปอร์เซ็นต ์

- การกู้เงินเพ่ือช าระดอกเบี้ย จ านวน ๑๖๔,๐๐๐ ล้านบาท ช าระต้นเงินกู้จ านวน ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท
ซึ่งการช าระเงินส่วนดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ท าได้ ส่วนในเรื่องของกองทุนฟ้ืนฟูนั้นไม่อยู่ในหนี้สาธารณะเนื่องจาก
เป็นมาตรฐานสากล 

- ผู้จดทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในเร็วๆนี้ เนื่องจากมีคนยากจนที่
ไม่ได้ลงทะเบียน และมีคนที่ไม่ได้ยากจนอยู่ในระบบ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือในการคัดกรองในการ
ลงทะเบียนใหม่ โดยจะพิจารณารายได้ทั้งภาพรวมของครอบครัวมาใช้พิจารณาด้วย ส่วนบัตรสวัสดิการชิมช้อป
ใช้มีวัตถุประสงค์และกลุ่มคนแตกต่างกัน 

- ชี้แจงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระบบ GFMIS ประกอบด้วยค่าบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์จ านวน 
๑๒๓.๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงานฝึกอบรมจ านวน ๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าธนาคาร
จ านวน ๓๗.๕ ล้านบาท ค่าเช่าเครือข่ายจ านวน ๗๘ ล้านบาท ค่าจ้างด าเนินงานและบ ารุงรักษา สถานที่ 
จ านวน ๑๖๑ ล้านบาท 
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มาตรา ๕๓ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส าหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการ                               
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม    ๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส าหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน
จ านวน ๖๒,๖๐๓ .๐๑๐๙ ล้านบาท และจ านวนผู้มีสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
มีเป้าหมายในปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑.๔ ล้านราย ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๔.๕ ล้านราย และปี ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๔.๕ ล้านราย และขอให้ชี้แจงตัวเลขตามท่ีปรากฏในรายงานผลการด าเนินงาน โดยในปี ๒๕๖๑ มีรายได้จาก
การอุดหนุนภาครัฐ จ านวน ๖๒,๖๐๓.๐๑๐๙ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
และค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการของรัฐ จ านวน ๔๓,๑๖๔.๕๘๕๐ ล้านบาท 

- ขอให้ชี้แจงประมาณการว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมาตรการใดบ้างที่อยู่ในแผนการด าเนินงานและใช้
งบประมาณจ านวนเท่าใด 

- จากการพิจารณามาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอแสดงความเห็น
ปัญหาของกฎหมายว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ .ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๓ ก าหนดให้ “ประชารัฐสวัสดิการ” หมายความว่า สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ลดความเหลื่อมล้ าเพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการที่
ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน โดยมีการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และก าหนดให้ “โครงการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแห่งรัฐ” หมายความว่าโครงการที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติ
มาลงทะเบียน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ดังนั้น เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวก าหนดโดยจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

- ในการก าหนดฐานรายได้ของประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอทราบจ านวนกลุ่มบุคคลที่มี
รายได้ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และบุคคลที่มีรายได้จ านวน ๓๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีจ านวนเท่าใดและมี
ฐานวัดผลสัมฤทธิ์อย่างไร 

- ขอทราบผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ ว่ามีการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐอย่างไร  
มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร มีกิจกรรมหลักและจะได้รับประโยชน์อย่างไร 

- ตั้งข้อสังเกตว่าในการใช้ชื่อโครงการไม่ควรใช้ชื่อที่เอ้ือประโยชน์ในทางการเมืองให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 - การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในปี ๒๕๖๓ 
เป็นงบประมาณที่ในวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจ านวน ๔๘,๐๗๒ ล้านบาท ซึ่งมีทั้งสวัสดิการช่วย
บรรเทาค่าครองชีพที่เกี่ยวกับส่วนลดก๊าซหุงต้ม ค่ารถไฟฟ้า ค่ารถบริษัทขนส่ง จ ากัด ค่ารถไฟ ฟ้าและค่ารถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น ซึ่งเงินจ านวนดังกล่าวมีการเบิกจ่ายผ่านทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 
ยอดรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๔,๙๐๐ ล้านบาท 

- งบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรรจ านวน ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่มีการแสดงรายละเอียด
เหตุผลและความจ าเป็นที่มีความชัดเจนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจ านวนดังกล่าว ทั้ งนี้  
ขอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเป็นผู้ก าหนดตามพระราชบัญญัติ



๗ 
 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติ
บุคคลมีหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินการอย่างไร การจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลไว้ในงบประมาณของส่วนราชการเป็นการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้มีกฎหมายใด
รองรับการด าเนินการดังกล่าว  
 - สวัสดิการที่มีก าหนดระยะเวลากับสวัสดิการที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาเป็นการด าเนินการที่มีลักษณะ
เป็นการด าเนินการในลักษณะใด 

ผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส าหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐาน
รากและสังคม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

- ชี้แจงเรื่องเงินสวัสดิการช่วยบรรเทาค่าครองชีพผู้มีบัตรมีสองรูปแบบคือ  
๑) สวัสดิการที่ไม่ก าหนดระยะเวลา ซึ่งมีมาตรการก าหนดวงเงินค่าซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น 

สินค้าเพ่ือการศึกษา วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม จ านวน ๔๑,๗๐๙ ล้านบาท และมาตรการลงเงินส่วนลดก๊าซ
หุงต้มจ านวน ๒๔๐ ล้านบาท และวงเงินค่ารถบริการขนส่งจ านวน ๒๑๑ ล้านบาท และวงเงินค่ารถไฟจ านวน 
๓๒๕ ล้านบาท และวงเงินค่ารถไฟฟ้าและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจ านวน ๑๗๙ ล้านบาท 

๒) สวัสดิการที่ก าหนดระยะเวลา ได้แก่มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรจ านวน ๔๒ ล้านบาท 
มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ านวน ๗,๑๙๓ ล้านบาท มาตรการ
ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนเกี่ยวกับสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
จ านวน ๓,๒๙๕ ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส าหรับผู้มีรายได้น้อยจ านวน ๘๓๖ ล้านบาท 
และมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าจ านวน ๖๖๗ ล้านบาท และมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ าประปาจ านวน 
๑๗ ล้านบาท และมาตรการเพ่ิมเบี้ยคนพิการ จ านวน ๑,๐๖๖ ล้านบาท มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ให้กับเกษตรกรจ านวน ๔,๐๑๙ ล้านบาท และมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา
จ านวน ๑ ,๓๑๐ ล้านบาท มาตรการมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ านวน  
๔,๖๐๔ ล้านบาท และมาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรจ านวน ๑๔,๐๔๒ ล้านบาท และมาตรการ
ช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดจ านวน ๒๒๐ ล้านบาท 

- ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรรเพ่ือน าไปให้ความช่วยเหลือในมาตรการ
ช่วยเหลือค่าอุปโภค ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือ
การศึกษาและวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
น าไปเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม และน าไปใช้ในมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ อันได้แก่มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา มาตรการชดเชยให้แก่ผู้มีบัตร 
 

กรมธนารักษ์      ๓,๐๕๗,๔๖๖,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กรมธนารักษ ์สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- สอบถามเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในรายการเงินทุนหมุนเวียนที่จ านวนเงินลดลง

จากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ถึง ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป็นเพราะเหตุใด 
 - เหตุใดหน่วยงานมีการตั้งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงจากงบประมาณปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้  
ขอรายละเอียดรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บย้อนหลัง ๕ ปี 



๘ 
 

 - หน่ วยงานมีระบบการจัด เก็บฐานข้อมูลอย่ างไร ฐานข้อมูลต่ างๆ (GIS) เก็บ ในลักษณะ 
ไหน หน่วยงานมีข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ราชพัสดุทั้งหมด ทั้งที่ราชพัสดุที่เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าและที่มีผู้ครอบครอง
ไม่ว่าเป็นหน่วยงานหรือผู้ครอบครอง ทั้งหมดหรือไม่ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ GIS 
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเฉพาะในส่วนที่กรมธนารักษ์เป็นคู่สัญญากับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินในพ้ืนที่มักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีจ านวน
เท่าใด 
 - ขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่เท่าใด มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด มีเอกชนใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ขอรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ที่
ได้จากการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานให้การดูแลศูนย์แสดงสินค้า OTOP ที่จังหวัด
หนองคาย เพราะศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่มีความส าคัญต่อประชาชนในการซื้อขายสินค้า OTOP ของจังหวัด
หนองคาย 
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเช่าพ้ืนที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ จ านวน ๒,๕๒๙,๙๖๔,๘๐๐ บาท ค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าเช่าเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของ บริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ หน่วยงานมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทดังกล่าวในลักษณะใด 
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ จังหวัด มีพ้ืนที่
ทั้งหมดเท่าใด ขณะนี้มีนักลงทุนเข้ามาเช่าหรือไม่ อยู่ในพ้ืนที่ส่วนไหนบ้าง ราคาเช่าจ านวนเท่าใด  ประสบ
ปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ 
 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการ
มาตรฐานระหว่างประเทศ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จ านวน ๔๘,๗๒๒,๖๐๐ บาท เป็น
โครงการที่หน่วยงานจะด าเนินการจัดท า Big Data ในการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ใช่หรือไม่ มีแนวทางการ
ด าเนินการอย่างไร 
 - กรมธนารักษ์มีการให้เช่าเชิงพาณิชย์ซึ่งมีสูตรในการคิดค านวณในการให้เช่าพ้ืนที่ต่าง ๆ ปัจจุบัน
หน่วยงานมีการให้เช่าพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงใด มีพ้ืนที่ใดบ้างที่หน่วยงานให้เช่าพ้ืนที่ต่ ากว่าสูตรใน
การคิดค านวณบ้าง 
 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุโดย
การเปลี่ยนผู้บุกรุกเป็นผู้เช่าที่หน่วยงานด าเนินการนั้นมีพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมดกี่ราย มีจ านวนผู้บุกรุกทั้งหมด
เท่าใด งบประมาณท่ีใช่ในการด าเนินการดังกล่าวในแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมามีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร 
 - กรณีหน่วยงานราชการที่เช่าที่ราชพัสดุแล้วไม่ได้ใช้ หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการขอที่ราชพัสดุคืน
อย่างไร 
 - ขอรายละเอียดความคืบหน้าการด าเนินการแก้ปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าแหว่ง จังหวัดเชียงใหม่ มีความ
คืบหน้าอย่างไรบ้าง 
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่เป็นงบดุลของของกรมธนารักษ์ 
 - จากรายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานในส่วนงบด าเนินงานมีการลงทุนเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศเป็นจ านวนที่สูงมาก การด าเนินการมีการบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมหรือส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนการใช้
จ่ายงบประมาณ 



๙ 
 

 - สอบถามเกี่ยวกับผลผลิตการบริหารที่ราชพัสดุในส่วนงบลงทุนรายการโครงการจัดหาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล API Service (Web Service) งบประมาณจ านวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบดังกล่าวมีความซ้ าซ้อนกับ
การด าเนินงานของส านักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือไม่ ขอรายละเอียดการด าเนินการในรายการดังกล่าว 
 - ขอรายละเอียดโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิมเติมและทดแทนของเดิม แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จ านวน ๔๘,๔๙๒,๒๐๐ บาท โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวมี
จ านวนงบประมาณเพ่ือด าเนินการที่สูงมาก 
 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หน่วยงานมีรายได้จากากรให้เช่า
พ้ืนที่ดังกล่าวประมาณเท่าใด 
 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเป็นโครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ใดบ้างและ
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุมีแนวทางในการด าเนินการ
อย่างไร ทั้ง ๒ โครงการที่มีลักษณะคล้ายกันหรือไม่ การแก้ปัญหาการบุกรุกควรด าเนินการร่วมกับชุมชนและ
สถานศึกษาเพ่ือให้ความช่วยเหลือการด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 - สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจร การด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเช่า
ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานมีพ้ืนที่เท่าใด ตั้งอยู่ในพื้นท่ีใดบ้าง 
 - หน่วยงานมีแนวทางให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุเพ่ือจัดท าหรือสร้างพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนหรือไม่ มี
แนวทางในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการกรณีดังกล่าวหรือไม่ 
 - กรรมาธิการเห็นว่าในการจัดเก็บอัตราค่าเช่าในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้หน่วยงานไม่ควรใช้อัตรา
จัดเก็บค่าเช่าเช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่การด าเนินธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก หน่วยงานควรจัดเก็บค่าเช่าโดย
ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วย  

ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ ตอบข้อซกัถาม ดังนี้ 
 - ตอบชี้แจงเกี่ยวกับผู้บุกรุกมีทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๐,๐๐๐ ราย การด าเนินการแก้ปัญหาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้เนื่องจากมีการโต้แย้งสิทธิในที่ดินซึ่งหน่วยงานจะมีหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือ หากพบว่าผู้
โต้แย้งสิทธิเป็นผู้ครอบครองในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หน่วยงานจะให้บุคคลดังกล่าวเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้เช่า ทั้งนี้ มี
การโต้แย้งสิทธิประมาณ ๔๗,๐๐๐ กว่าราย และอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิประมาณ ๕๐,๐๐๐ ราย และที่
ไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์อีกประมาณ ๘๐,๐๐๐ กว่ารายในโครงการการดังกล่าวเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง
เรื่อยมา ทั้งนี้ การพิสูจน์สิทธิการรังวัดที่ดินต่างๆ ซึ่งต้องใช้งบประมารในการด าเนินการปัจจุบันมีการน าระบบ 
GPS มาช่วยในการรังวัดที่ดินเป้าหมายการด าเนินการเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 - ตอบชี้แจงเก่ียวกับค่าเช่าต่าง ๆ โดยหากเป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัยจะมีอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ ๒๕ 
สตางค์ หากเป็นการเช่าเพ่ือการเกษตรจะมีอัตราค่าเช่าไร่ละ ๒๐ บาท ตามตารางราคา ซึ่งอัตรามีความเท่า
เทียมกัน ขึ้นอยู่กับราคาประเมิน 
 - ตอบชี้แจงเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงมีทั้งสิ้นจ านวน ๑๒,๐๐๐ ราย ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ 
– ๒๕๖๒ ซึ่งด าเนินการได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ราย และจะด าเนินการในงบประมาณปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 
ต่อไป 
 - ตอบชี้แจงเกี่ยวกับจ านวนเงินทุนหมุนเวียนที่มีจ านวนลดลงนับตั้งแต่งบประมาณปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ โดยปัจจุบันหน่วยงานมีเงินดังกล่าวจ านวน ๙,๙๐๙ ล้านบาท รายละเอียดเป็นประมาณการใช้
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จ่ายซึ่งหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเหรียญจ านวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่ในงบประมาณปี ๒๕๖๑ 
มีจ านวนสูงถึง ๗,๖๕๐ ล้านบาท เนื่องจากการผลิตเหรียญส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ ส่วนในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่มีจ านวน ๘,๗๔๑ ล้านบาท เป็นผลมาจากมีการผลิตเหรียญ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในงบประมาณปี ๒๕๖๓ มีการตั้งงบประมาณโดยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ตามภารกิจต่าง ๆ 
 - ปัจจุบันพื้นที่ที ่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์มีพื้นที่ประมาณ ๑๒.๕ ล้านไร่ โดย
เป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการเช่าร้อยละ ๙๖ พื้นที่ที่เหลืออีกร้อยละ ๔ หรือประมาณ ๔ แสนไร่ เป็น
พื้นที่ที ่หน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการ ทั้งนี ้ มีแนวทางในการด าเนินการ คือ หากส่วนราชการใดใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดจะด าเนินการขอคืนพ้ืนที่ดังกล่าว  
 - ระบบสารสน เทศภ ูม ิศ าสตร์ (GIS) มีร ูปแบบ  Shape File ทั ้งหมด  ซึ ่งจะม ีในส ่วนที่
หน่วยงานขอรับจัดสรรมาในโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทน
ของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จ านวน ๔๘,๔๙๒,๒๐๐ บาท 
โครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นและ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ชี ้แจ ง เกี ่ย วก ับ โครงการ เช ่า พื ้นที ่บ ร ิเวณ ศูน ย ์ร าชการ เฉล ิมพระ เก ีย รต ิ ๘๐  พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ านวน ๒,๕๒๙,๙๖๔,๘๐๐ บาท เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีที ่ก าหนดให้
หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพ่ือช าระค่าเช่าพ้ืนที่แทน หน่วยงานทุกหน่ว ยที่เช่าพ้ืนที่ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด าเนินการ จึงเป็นที่มาในการขอรับจัดสรร
งบประมาณเพื่อช าระค่าเช่าจ านวนดังกล่าว โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ซึ ่งสังกัด
กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์เช่นเดียวกัน  
 - ชี ้แจงเกี ่ยวกับค่าเช่าที ่อยู ่อาศัยในพื้นที ่เขตกรุงเทพมหานครมีอัตราค่าเช่าตารางวาละ  
๕๐ สตางค์ ในต่างจังหวัดมีอัตราค่าเช่าตารางวาระ ๒๕ สตางค์ โดยมีค่าธรรมเนียมซึ่งจะจ่ายเป็นสอง
เท่าของค่าเช่าต่อปี ซึ่งราคาประเมินที่ดินในกรณีที่เป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพไม่เ กิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อ
ตารางวา และในต่างจังหวัดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อตารางวา 
 - ชี ้แจงพื้นที ่ในสถานีขนส่งหมอชิตมีทั ้งสิ ้นประมาณ ๖๔ ไร่ อยู ่ในระหว่างการเจรจาให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการด าเนินการก่อสร้างทางเข้า – ออกด าเนินการตามข้อตกลงที่ท าไว้ 
 - ชี ้แจงเกี ่ยวกับรายได้ที ่ลดลง เนื ่องจากปีที ่ผ ่านมามีโครงการในลักษณะที ่เป ็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวเสร็จสิ้นในปีนั้นไม่เป็นรายได้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่หน่วยงานมีแผนใน
การเพ่ิมรายได้โดยการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบเพ่ิมขึ้น  
 - ค่าเช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด เพียงแต่ราคาประเมินอาจมีจ านวนที่
ไม่เท่ากัน 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีทั้งหมด ๙ เขต ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วใน ๗ เขต
พ้ืนที่ เหลืออีก ๒ เขตพ้ืนที่ที่ยังไม่สามารถหาผู้เช่าได้ หน่วยงานจะเร่งรีบด าเนินการในเชิงรุกมากขึ้น 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับรายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ มีรายได้อันเป็น
ค่าธรรมเนียมประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ค่าเช่าประมาณ ๑๘,๔๙๘ ล้านบาท รายได้รวมประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
ล้านบาท และโครงการหมอชิตมีรายได้อันเป็นค่าธรรมเนียมประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท ค่าตอบแทน ๕ ปี 
ประมาณ ๓๐ ล้านบาท ค่าเช่าประมาณ ๒๓๔ ล้านบาท  
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 - โครงการบ้านคนไทยประชารัฐมีทั้งสิ้น ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดขอนแก่น 
 - เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่าหน่วยงานอยู่ในระหว่างจัดท าเงื่อนไขการเช่าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการใน
กรณีดังกล่าว โดยต้องท าให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  ๓๐ 
 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
 - การจัดสวัสดิการของรัฐควรมีความทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่ควรมีการแบ่งแยกชนชั้น การจัด
สวัสดิการที่ไม่ทั่วถึงน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าทางสังคมมากขึ้น รัฐควรหาวิธีการในการกระจายสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือให้มีความท่ัวถึง 
 ส านักงบประมาณชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๙ เป็นไป
ตามตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.๐๗๒๘/ว๓๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อันเป็นหนังสือที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๙ โดยมีสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔ ประการ คือ 
 ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงินนกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
 ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มี
การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)จ านวน ๗๖ ก่อน โดยให้องค์กรปกครองส่วนที่
เหลือด าเนินการในปีถัดไป  
 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๒.๒๐ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม 
 

นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ตามข้อบังคับการประชุมฯ  



๑๒ 
 

  ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม 
   

นายสันติ  กีระนันทน์ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 


